



ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาโรงพยาบาลให้ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จึงมีความมุ่งหมายที่จะบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามหลักเกณฑ์แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

๑. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ สอดรับกับภารกิจ ตอบสนองความจำเป็นขององค์กรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นสำคัญ

๒. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ดำเนินการกำหนดตำแหน่ง สรรหา แต่งตั้ง บรรจุบุคลากรด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามที่กำหนด สอดคล้องตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

๓. ส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับการพัฒนาทักษะ ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม เชื่อมโยงกับสมรรถนะมาตรฐานตำแหน่ง มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง สอดคล้องกับภารกิจยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ มีความประพฤติที่ดี สำนึกในหน้าที่ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ เสียสละ มีจิตสาธารณะและถือเอาประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างความเสมอภาค ศรัทธา ความน่าเชื่อถือ และยกย่องจากประชาชน โดยยึดหลักปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ ตามกฎหมายประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๔

๕. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี สมดุลกับชีวิตส่วนตัว ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี มีความสุขในการทำงาน โดยสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย และเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งมีเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความผูกพันรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวีระศักดิ์ หล่อทองคำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดี รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์